

ที่ พณ ๐๙๐๖.๓/ว. ๑๙๗๑



สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตร  
และอุตสาหกรรม  
๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Biofach ๒๐๑๔

เรียน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายส่งออก/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลงานแสดงสินค้า Biofach ๒๐๑๔

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Biofach ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เมืองเนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพพจน์และขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการนำผู้ผลิต และผู้ส่งออกของไทยไปร่วมงาน

สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานได้จากเอกสารข้อมูลซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ สำหรับแบบฟอร์มใบสมัคร ระเบียบและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว ท่านสามารถพิจารณาได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th) > สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศ (อยู่ในหัวข้อเมนู "สมัคร" ด้านขวามือ) > งานแสดงสินค้า Biofach ๒๐๑๔ > Document for download (ด้านล่างสุด) > แล้วเข้าไปเลือกใบสมัครเข้าร่วมงาน, Company Profile, ระเบียบและเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน, คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Online และวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดยสามารถ Print Out หรือ Save File (Word Document และ PDF) ผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้ใน Web Site (Introduction)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครภายในเวลาดำหนด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจการเกษตรและอาหาร ทั้งนี้ กรมฯ จะรวบรวมใบสมัคร (Application as Co-exhibitor) ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมฯ กำหนด ส่งให้ผู้จัดงาน (Nuernberg Messe) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ เมื่อได้ผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลให้ทราบผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th)

อนึ่ง ในการเข้าร่วมงานฯ กรมฯ จะรับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานบางส่วน อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าขนส่งตัวอย่างสินค้า (เฉพาะขาไปเที่ยวเดียว) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างในส่วนของน้ำหนักส่วนเกินจากที่กรมฯ สนับสนุน ค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพัต อ่องแสงคุณ)  
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและ  
ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจการเกษตรและอาหาร

โทร ๐-๒๕๐๗ ๘๓๕๕, ๐-๒๕๐๗ ๘๓๕๙

โทรสาร. ๐-๒๕๔๗ ๔๒๖๘